

Tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến người lao động trở nên khó khăn, nhu cầu vay tiêu dùng của người dân tăng cao. Nhiều người đã lựa chọn những thủ tục vay tiêu dùng.



Người dân cần cảnh giác trước những thủ tục vay tiêu dùng.

Phổ biến nhất là chiêu thức gì đó mô phỏng hình thức người dân vay vốn ưả, nhận tín dụng. Các người lao động sau đó lấy thông tin cá nhân của các nhân viên thực hiện hàng loạt hồ sơ vay vốn nhằm chiếm đoạt tín dụng của các công ty tài chính. Hình thức này diễn ra ngày càng phổ biến, đặc biệt các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi trình độ dân trí còn thấp.

Cụ thể, thực hiện hành vi lừa đảo, các người lao động tiếp cận người nghèo, nông dân không biết chữ "v" ra các khoản tín dụng cấp nhân viên dịch bệnh, tín dụng người nghèo, người cao tuổi hay tín dụng của các tổ chức thiện. Mục đích của các khoản tín dụng này thì người dân phải cung cấp các thông tin cá nhân như CMND, CCCD, Số hộ khẩu, Giấy khai sinh... các người lao động làm thủ tục nhận tín dụng. Tuy nhiên, người dân hoàn toàn không biết rằng, các giấy tờ tùy thân quan trọng của họ sẽ bị các người lao động làm hồ sơ vay mua trả góp từ các công ty tài chính sau đó mang các sản phẩm mua bán lý tài chính chia nhau tiêu xài ngay thì cứ luôn liên lạc với các nhân viên. Thậm chí, kẻ lừa đảo còn dẫn những người dân không biết chữ, ít hiểu biết và thậm chí các cửa hàng in máy, trực tiếp ký vào các giấy tờ mà không biết rằng thực chất, đó chính là hợp đồng mua trả góp các thiết bị in ấn, di động. Vì hình thức lừa đảo này, kẻ gian đã biến các nhân viên thành "con n" và chiếm đoạt tín dụng của các công ty tài chính.

Trước vấn đề này, các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo người dân cần tuyệt đối bỏ mớ các giấy tờ và thông tin cá nhân, tránh cho các người lao động. Cần kiểm chứng các thông tin quảng cáo, cho vay trên mạng xã hội nhằm tránh sa bẫy các chiêu trò lừa đảo nhận tín dụng COVID-19 mà trao giấy tờ tùy thân học cung cấp thông tin cá nhân, bị lừa, người thân cho các người lao động.

Các công ty tài chính tiêu dùng cũng liên tục phát hiện cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những lợi ích hấp dẫn hình thức vay vốn ưả, nhận tín dụng xã hội, tín dụng...t các tổ chức không có cấp phép hoạt động chính thức. Qua đó, giúp khách hàng nâng cao cảnh giác, tránh "sa bẫy" các người lao động.

Miễn đây, công ty tài chính FE CREDIT cũng đưa ra khuyến cáo người dân, tuyệt đối cảnh giác vì các người lao động hình thức vay vốn ưả, giúp làm hồ sơ nhận tín dụng xã hội trong mùa dịch những lý do yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân, hình ảnh chụp khuôn mặt, clip quay nhận diện khuôn mặt. Ngược lại, không công khai thông tin cá nhân lên các trang mạng nhằm phòng kẻ gian lừa đảo. Khi phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ người dân cần liên hệ ngay với số tổng đài của các công ty tài chính hoặc báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để xử lý kịp thời.

Trao đổi về vấn đề này, người điều hành công ty tài chính FE CREDIT cho biết, khi có nhu cầu vay tiêu dùng, người dân cần thận trọng chọn lựa những công ty tài chính tiêu dùng uy tín có cấp phép hoạt động, có mạng lưới rộng khắp, thông tin minh bạch liên hệ rõ ràng làm hồ sơ vay. "Đặc biệt vì các khách hàng của FE CREDIT, nếu có nhu cầu vay, có thể liên hệ từ các hotline trên website chính thức www.fecredit.com.vn, nếu cần hỗ trợ trong quá trình vay học có bất kỳ nghi ngờ gian lận nào, khách hàng hãy gọi ngay số Tổng đài hỗ trợ 24/7 – 1900 6939 (bộ phận 3) để hỗ trợ" và xin cho biết thêm.

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nhu cầu tài chính trở nên cấp bách, người dân cần thận trọng cảnh giác mà cung cấp thông tin cá nhân cho các người lao động, để tránh bị lừa đảo. Vì vậy, người dân cần thận trọng chọn lựa những thủ tục vay tiêu dùng. Không cung cấp, cho mượn/thuê học mua bán thông tin cá nhân cho bất kỳ ai nếu thấy không cần thiết tránh bị kẻ gian lợi dụng thông tin cá nhân quan trọng và sử dụng trái phép.

Theo "Báo Công an TP Hồ Chí Minh - CADN Online"